

## เราประกาศอะไร?

เมื่อพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพแล้ว พระองค์ตรัสให้บรรดาสาวกรออยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม หลังจากທີ່พระองค์เสด็จสู่สวรรค์ บรรดาสาวกชุมนุมกันอยู่ในห้องหนึ่งที่กรุงเยรูซาเล็มตามที่พระอาจารย์สั่งไว้ พระองค์สัญญาว่าจะส่งพระผู้ช่วยให้พวกเขามีพลังในการเป็นพยานถึงพระองค์ พระองค์จะไม่ปล่อยพวกเขาไว้ลำพัง ในวันเปเนเตกอสเต วันที่ห้าสิบ หลังจากวันปีสกา พระจิตเจ้าเสด็จลงมาประทับอยู่กับพวกเขา บัดนี้พวกเขาไม่กลัวอีกต่อไป พวกเขาเปิดประตูออกไปและเริ่มประกาศถึงพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์และเป็นพระผู้ไถ่

วันเปเนเตกอสเต เป็นวันสำคัญหนึ่งในสามของชาวยิว ที่พวกเขาจะไปยังกรุงเยรูซาเล็ม วันนี้เป็นวันขอบคุณพระเจ้า สำหรับพืชผลแรก มีชาวยิวจากทั่วทุกทิศ และผู้ที่เชื่อในพระเจ้ามาร่วมในพิธีนี้ นักบุญเปโตรเริ่มประกาศแก่พวกเขา การประกาศนี้ไม่เพียงสอนให้เป็นคนดี ไม่เพียงสอนให้เชื่อว่ามีพระเจ้า (เพราะพวกเขาเชื่ออยู่แล้ว) แต่นักบุญเปโตรประกาศถึง พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพ และเป็นพระผู้ช่วยให้รอด อัครธรรม์เกิดขึ้นมีคน (ที่เป็นคนดีและเชื่อในพระเจ้าอยู่แล้ว) กลับใจเชื่อในพระเยซูเจ้าถึงสามพันคน

การประกาศจึงไม่เป็นเพียงการสอนให้คนเป็นคนดีมีศีลธรรม หรือสอนให้เชื่อในพระเจ้า ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเพียงแค่อยู่ร่วมกันอย่างสันติเท่านั้น แต่คริสตชนประกาศตนเป็นพยานถึงพระเยซูผู้กลับคืนชีพจากความตาย เป็นพระผู้ไถ่ และพระอาณาจักรของพระองค์ที่เริ่มต้นในโลกนี้แล้ว เราประกาศด้วยความเคารพผู้อื่นอย่างจริงใจ (เทียบ กฤษฎีกา ข้อที่ 15)

## คำถามเพื่อการไตร่ตรอง

1. มีข้อความใดในบทความนี้ที่ประทับใจท่าน
2. มีกิจกรรมใดบ้างในชีวิตของท่านที่เป็นพยานถึงพระเยซู และพระอาณาจักรของพระองค์แก่ผู้อื่น

## อ่านพระวาจาของพระเจ้า

กจ 2:14,21-24,36-38

<sup>14</sup> เปโตรยืนขึ้นพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบเอ็ดคน และพูดกับประชาชนด้วยเสียงดังว่า “ท่านทั้งหลาย ชาวยูเดีย และท่านที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม จงตั้งใจฟังวาจาของข้าพเจ้าเถิด แล้วท่านจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

<sup>21</sup> เวลานั้น ทุกคนที่เรียกขานพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอดพ้น

<sup>22</sup> ชาวอิสราเอลทั้งหลาย จงฟังวาจาเหล่านี้เถิด พระเยซูชวามาซาเรีธ เป็นบุตรที่พระเจ้าทรงส่งมาหาท่าน พระเจ้าทรงรับรองพระองค์โดยประทานอำนาจทำอัศจรรย์ ปาฏิหาริย์และเครื่องหมายต่างๆ เดชะพระเยซูเจ้า พระเจ้าทรงกระทำการเหล่านี้ในหมู่ท่านทั้งหลายดังที่ท่านรู้อยู่แล้ว <sup>23</sup> พระเยซูเจ้าทรงถูกมอบในมือของท่านตามที่พระเจามีพระประสงค์และทรงทราบล่วงหน้า ท่านใช้มือของบรรดาคนอธรรม ประหารชีวิตพระองค์โดยตรึงบนไม้กางเขน <sup>24</sup> แต่พระเจ้าทรงบันดาลให้พระองค์กลับคืนพระชนมชีพ พ้นจากอำนาจแห่งความตาย เพราะความตายยึดพระองค์ไว้ได้อำนาจอีกต่อไปไม่ได้

<sup>36</sup> ดังนั้น ขอให้เผ่าพันธุ์อิสราเอลทั้งมวลรู้แน่เถิดว่า พระเจ้าทรงแต่งตั้งพระเยซูผู้นี้ที่ท่านทั้งหลายนำไปตรึงบนไม้กางเขน ให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคริสตเจ้า”

<sup>37</sup> ถ้อยคำเหล่านี้ ลีลาเชิงใจของทุกคน เขาเหล่านั้น จึงถามเปโตรและอัครสาวกอื่นๆ ว่า “พี่น้อง พวกเราจะต้องทำอะไร” <sup>38</sup> เปโตรตอบว่า “ท่านทั้งหลายจงกลับใจเถิด แต่ละคนจงรับศีลล้างบาปเดชะพระนามพระเยซูคริสตเจ้า เพื่อจะได้รับ การอภัยบาป แล้วท่านจะได้รับพระพรของพระจิตเจ้า

(ให้ท่านเขียนสรุปหลังการอ่านพระวาจา)

### ไตร่ตรองพระวาจา

1. คำหรือประโยคใดที่ประทับใจท่าน
2. พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านผ่านทางพระวาจาตอนนี้

### การนำไปปฏิบัติ

**ร่วมกิจกรรม :** กลุ่มของเราจะเป็นพยานถึงพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดและพระอาณาจักรของพระองค์ได้อย่างไร